

แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_

เขียน บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") และบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์")

ข้าพเจ้า ("ผู้แสดงเจตนาขาย") (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ (โปรดระบุ)) สัญชาติ \_\_\_\_\_

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ \_\_\_\_\_ อาคาร \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

ที่อยู่ติดต่อได้  เหมือนกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / สถานที่ตั้งบริษัท  อื่นๆ (โปรดระบุ)

วัน/เดือน/ปีเกิด / วันจดทะเบียนนิติบุคคล \_\_\_\_\_ อาชีพ/ประเภทกิจการ \_\_\_\_\_ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก) \_\_\_\_\_

กรณีเป็นคนต่างด้าว (1) ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ \_\_\_\_\_ และ \_\_\_\_\_

(2) ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย \_\_\_\_\_

โปรดระบุประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ \_\_\_\_\_
- บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง/เลขบัตรประจำตัว เลขที่ \_\_\_\_\_
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ \_\_\_\_\_
- นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ \_\_\_\_\_
- นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยและมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้าตกลงที่จะขายหุ้นสามัญของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น ( \_\_\_\_\_ ) ในราคาหุ้นละ 215.00 บาท (สองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยข้าพเจ้ามีภาระในการชำระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอขาย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7.0 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขาย ดังนั้น ข้าพเจ้าจะได้รับเงินจากการขายสุทธิก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) หุ้นละ 214.424875 บาท (สองร้อยสิบสี่สตังสี่องสี่แ็ดเจ็ดห้าบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ บาท ( \_\_\_\_\_ ) \*จำนวนเงินค่าขายสุทธิที่คำนวณได้ ให้เปิดเผยเป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีนี้

ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดลง\*

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูล เงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างครบถ้วนและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ("แบบ 247-4") ทุกประการ และจะไม่ทำการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยในที่สุดท้ายที่ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการเสนอขายได้คือภายในวันทำการที่ 20 ของระยะเวลาซื้อขาย ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (เฉพาะกรณีที่เลือกชำระราคากายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย)

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แทนข้าพเจ้า

<input type="checkbox"/> กรณีส่งมอบเป็น "ใบหุ้น"	<input type="checkbox"/> กรณีโอนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์					จำนวนหุ้น
ชื่อผู้ถือหุ้น	เลขที่ใบหุ้น	เลขที่เอกสารการโอน	วันที่โอน	เลขที่สมาชิกผู้โอน		
<b>รวมทั้งสิ้น (หุ้น)</b>						

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบบัญชีที่สตกหักแล้ว และ/หรือ หลักฐานแสดงการโอนหลักทรัพย์ผ่าน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์") เข้าบัญชี "ทิสโก้เพื่อเทนเดอร์" ("TISCO FOR TENDER") เลขที่บัญชี 002-000000015-5 และเอกสารประกอบการเสนอขายที่ได้รับในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ

วันรับชำระราคา (เลือกข้อใดเพียงข้อหนึ่ง)

- 1. ข้าพเจ้าประสงค์เลือกรับชำระราคาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย และยอมรับในเงื่อนไขที่จะได้รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดังนี้
  - ในกรณีหุ้นที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระเงินค่าหุ้นในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยทำการโอนหรือนำฝากหลักทรัพย์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์
  - ในกรณีหุ้นที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบใบหุ้น (Script)/การฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระเงินค่าหุ้นภายในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยทำการโอนหรือนำฝากหลักทรัพย์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

โดยการที่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาขอรับชำระเงินก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายตามที่ได้กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าสละสิทธิในการยกเลิกการเสนอขายและรับทราบ ว่าข้าพเจ้าจะไม่สามารถใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายใดๆ

- 2. ข้าพเจ้าประสงค์เลือกรับชำระราคากายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย และยอมรับในเงื่อนไขที่จะได้รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 (ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของ ระยะเวลาซื้อขาย) โดยข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์ของกิจการได้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ: การแจ้งครบประสงค์ในการเลือกรับชำระราคาข้างต้น เมื่อได้ดำเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ได้รับชำระราคาข้างต้นจะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับชำระเงินค่าหุ้น หลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย และมีสิทธิในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นของกิจการตามข้อ 2 ข้างต้น

วิธีการรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ (เลือกข้อใดเพียงข้อหนึ่ง)

- ข้าพเจ้าประสงค์จะให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โอนเงินชำระค่าหุ้นสามัญเข้าบัญชีของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคาร  BAY  BBL  KBANK  KTB  SCB  TISCO  TTB  UOB สาขา \_\_\_\_\_ ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  กระแสเงินสด เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_
- (ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้แสดงเจตนาขายและแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าที่จะระบุชื่อเจ้าของบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนา Statement ของบัญชีกระแสรายวันที่จะระบุชื่อเจ้าของบัญชีและเลขที่บัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนหน้าที่จะระบุชื่อของบัญชี)
- ข้าพเจ้าประสงค์จะมารับเช็คชำระค่าหุ้นสามัญด้วยตนเอง ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
- ข้าพเจ้าประสงค์จะให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คชำระค่าหุ้นสามัญ ให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ติดต่อได้ข้างต้น

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ได้เลือกวิธีการรับชำระราคา หรือไม่ได้เลือกวิธีการรับเช็ค หรือเลือกวิธีการรับชำระราคาไม่ชัดเจน หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขายได้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คและดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ติดต่อได้ข้างต้น

ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะได้รับจากการเสนอขาย ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หากผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ไม่เป็นผู้แสดงเจตนาขาย โปรดระบุ \_\_\_\_\_ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรม หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของควบคุมนิติบุคคล หรือผู้ที่มีผลกระทบต่อทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหุ้นสามัญที่ได้นำมาเสนอขายปราศจากการผูกพันใดๆ และรับทราบว่าการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อการโอนหรือนำฝากหุ้นที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อการทำการธุรกรรมการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมถึงการยืนยันตัวตนและการติดต่อกับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ <https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html> และหรือช่องทางอื่นใดที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนในการรับซื้อหลักทรัพย์ด้วย

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ \_\_\_\_\_ ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้แสดงเจตนาขาย \_\_\_\_\_

หลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมกับหลักฐาน  ใบหุ้นสามัญ จำนวนรวม \_\_\_\_\_ หุ้น  การโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำนวนรวม \_\_\_\_\_

- รับโอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับธนาคาร  BAY  BBL  KBANK  KTB  SCB  TISCO  TTB  UOB สาขา \_\_\_\_\_ ประเภทบัญชี \_\_\_\_\_
- ออมทรัพย์  กระแสรายวัน เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_  รับเช็คด้วยตนเอง  จัดส่งเช็คชำระค่าหุ้นสามัญ ให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ติดต่อได้ข้างต้น

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับ \_\_\_\_\_